



“โอ้กะजू” ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 159 ล้านหุ้น รุกขยายธุรกิจ

“โอ้กะजू” ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นไม่เกิน 159 ล้านหุ้น เตรียมพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาด SET รุกขยายธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพแบรนด์ “โอ้กะजू” ตอกย้ำการเป็น “The King of Organic Salad” พร้อมจับมือกับพันธมิตร “โออาร์” ถือหุ้น 20% ช่วยสร้างโอกาสการเติบโตและก้าวไปอีกขั้น


นายชลากร เอกชัยพัฒนกุล (อู๋) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ปลุกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารแบรนด์ “โอ้กะजू” เล่าถึงจุดเริ่มต้นทำธุรกิจจากแรงบันดาลใจ ร่วมกับนายจิรายุทธ ภูวพูนผล (โจ้) และนายวรเดช สุขชัยบุญศิริ (ต๋อง) ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมก่อตั้ง ต้องการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจากการปลูกผักสวนครัวทั่วไปและผักสลัดบางชนิดเพื่อรับประทานในครอบครัว ภายใต้สโลแกน “ปลุกผักเพราะรักแม่” ก่อนต่อยอดไปสู่การดำเนินธุรกิจเพาะปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษและสารเคมีตกค้าง

บริษัทฯ ยึดมั่นในอุดมการณ์หลักที่จะปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ วิถีธรรมชาติ โดยการออกแบบและจัดการฟาร์มที่ไม่พึ่งพาสารเคมีใด ๆ เพื่อให้ทุกคนได้รับประทานอาหารที่ปลอดสารพิษและดีต่อสุขภาพ และจับมือกับพันธมิตร บมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) โดยการเข้ามาถือหุ้น 20% ช่วยให้บริษัทฯ สามารถสร้างโอกาสการเติบโตและก้าวไปอีกขั้น พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปัจจุบันแบรนด์ “โอ้กะजू” มีฟาร์มเพื่อปลูกผักสลัด ผลไม้ ด้วยกระบวนการเกษตรอินทรีย์จากสวน 5 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่รวมประมาณ 380 ไร่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการรับซื้อผักผลไม้

ออร์แกนิกจากเกษตรกรในเครือข่ายเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบและจำหน่ายในร้านโอ้กะजू โดยยังคงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของบริษัทฯ (Ohkajhu's Certified) ที่ใช้รับรองผักผลไม้สดออร์แกนิกจากเกษตรกร นับเป็นการสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงยังสร้างรายได้และอาชีพแก่ชุมชน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ “เรามุ่งมั่นเดินบนวิถีอินทรีย์ที่ดีต่อตัวเราและสังคม” ตอกย้ำการเป็น ‘The King of Organic Salad’ ของประเทศไทย ภายใต้ 3 ธุรกิจ ได้แก่ (1) ธุรกิจบริการและจำหน่ายอาหาร ภายใต้แบรนด์ “โอ้กะजू” จัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทต่าง ๆ เช่น สลัด สดัก สปาเกตตี้ อาหารจานเดียว ขนมหวาน น้ำผักผลไม้เบเกอรี่ รวมถึงนำผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์โอ้กะजू เช่น ผัก ผลไม้สด แชนดวีซ แร็ป เป็นต้น วางจำหน่ายในช่องทางต่าง ๆ

ด้านนายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินกล่าวว่า บมจ. ปลุกผักเพราะรักแม่ ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อออกและเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 159 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 26.1 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยจะนำเงินจากการระดมทุนในครั้งนี้ ไปใช้ขยายสาขา เพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวผู้ที่หุ้น
โทร. (02) 555-0923-25

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อบริษัทลงประกาศ
- ดาวน์โหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา

02-555-0700 กด 1

Download หลักสูตรอบรมได้ที่

www.dst.co.th

บริการออกแบบ
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0921



‘มิชลิน โกด’ ประกาศขยายขอบเขตฟู้ดแปาเชลบุรี

มิชลิน โกด ประเทศไทย ประกาศขยายขอบเขตการจัดทำคู่มือฉบับประจำปี 2568 เข้าสู่ “ชลบุรี” เมืองตากอากาศชายทะเลที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ ทำให้ชลบุรีเป็นจุดหมายล่าสุดในการคัดสรรและจัดอันดับร้านอาหาร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักชิมและนักท่องเที่ยว ออกค้นหาประสบการณ์ด้านอาหารที่แปลกใหม่และแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ คู่มือ ‘มิชลิน โกด’ ประเทศไทย ฉบับประจำปี 2568 มีกำหนดเผยแพร่ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้

เกวินด์ล ปูลเล็นเนค (Gwendal Poullennec) ผู้อำนวยการฝ่ายจัดทำคู่มือ ‘มิชลิน โกด’ ทั่วโลก กล่าวว่า ชลบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ มีทั้งชายหาดที่งดงาม วัดที่เงียบสงบ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ ไปจนถึงร้านอาหารและรถเข็นขายอาหารริมทาง และสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่น่าตื่นตาตื่นใจ ทั้งยังโดดเด่นเป็นพิเศษในเรื่องอาหารทะเลสดใหม่ อาหารท้องถิ่นที่ไม่เหมือนใคร รวมถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวริมชายหาด องค์กรประกอบเหล่านี้ทำให้ชลบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชีวิตชีวา ทีมผู้ตรวจสอบของมิชลิน โกด รู้สึกตื่นเต้นและแทบใจจดใจจ่อที่จะออกสำรวจและคัดสรรร้านอาหารในพื้นที่

ชลบุรีเป็นจังหวัดริมฝั่งทะเลซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียงประมาณ 80 กิโลเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมที่ใกล้ที่สุดสำหรับคนกรุงเทพฯ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาไกลจากหลากหลายพื้นที่ และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่ม นอกจากประเพณีท้องถิ่น อาหารประจำภูมิภาค และอาหารทะเลสดใหม่แล้ว ชลบุรียังเป็นสวรรค์ของคนรักชายหาดโดยมีจุดท่องเที่ยวสำคัญอย่างบางแสน พัทยา และเกาะล้าน

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย กล่าวถึงคู่มือมิชลิน โกด ประเทศไทย ว่ามีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่อาหารไทยบนเวทีโลก และทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในฐานะจุดหมายด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารชั้นนำระดับโลก เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติของภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้น 5 ด้าน (5Fs) ได้แก่ อาหาร (Food), แฟชั่น (Fashion), ภาพยนตร์ (Film), มวยไทย (Fight) และเทศกาล (Festival) เพื่อยกระดับศักยภาพทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในตลาดโลก

“ศาสตร์และศิลป์ด้านอาหารที่โดดเด่นและหลากหลายเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์หรืออิทธิพลทางวัฒนธรรมที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาเยือนประเทศไทย การที่มิชลิน โกด ในฐานะคู่มืออ้างอิงด้านอาหารที่ทรงอิทธิพลต่อผู้คนทั่วโลก เผยแพร่ความหลากหลายและความน่าสนใจของอาหารและบรรยากาศแวดล้อมด้านอาหารในประเทศไทย ถือเป็น การเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวไทยให้มีความหมายยิ่งขึ้น เราเชื่อมั่นว่าการขยายขอบเขตจัดทำคู่มือมิชลิน โกด ประเทศไทย ไปยังจังหวัดชลบุรี จะส่งผลดีหลายด้านทั้งต่อจังหวัดเอง และต่อประเทศ อาทิ เพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับธุรกิจร้านอาหาร ส่งเสริมวัตถุดิบในท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาความเป็นเลิศทั้งด้านคุณภาพอาหาร และการบริการ โดยชูแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม” นางสาวฐาปนีย์สรุปปิดท้าย

ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือ ‘มิชลิน โกด’ ได้ที่ : guide.michelin.com/th/th หรือ facebook.com/MichelinGuideThailand และ facebook.com/MichelinGuideAsia



In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

และนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th





KPMG Floor Audit Ltd.
50th Floor, Empire Tower
1 South Sathorn Road, Yanwae
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel +66 2677 2000
Fax +66 2677 2222
Website home.kpmg/th

บริษัท เคพีแอมพี อูมิไทย สหบัญชี จำกัด
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร +66 2677 2000
แฟกซ์ +66 2677 2222
เว็บไซต์ home.kpmg/th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท โฉมดีแลนด์สหการรวมการผลัด จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โฉมดีแลนด์สหการรวมการผลัด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") และของสหการรวมการผลัด จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามประมวลจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

KPMG (Private) Limited, a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG Network (Limited), a Swiss Entity, which is not a legal entity.

ฉบับที่ 3363 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ลำดับที่ 1



ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีความสำคัญเมื่อการผิดได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือรายการรวมกันจะมีผลกระทบต่อตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งานงบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านั้น

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสถิติอื่น ๆ ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติตามของข้าพเจ้า รวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามความวิจิตรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งมีแหล่งมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตเกี่ยวกับการสมมูล การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งโต๊ะเริ่มการแสดงผล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สนใจเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีแนวโน้มที่การดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารหรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีแนวโน้มที่การดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร ข้าพเจ้าจะถือว่าไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

ฉบับที่ 3363 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ลำดับที่ 2



ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่ออกในรายงานอื่น ซึ่งกล่าวถึงรายงานประจำปีดังกล่าวโดยชัดแจ้ง เพื่อให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อ งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลต้นฉบับที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความชัดเจนที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้ายังไม่พบการแสดงผลข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารถึงองค์กรกำกับดูแลหน้าที่ในการกำกับดูแลและขอใช้ที่ทำการแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่อ งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอ งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามตีความตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เป้าหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องว่ามีผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลหน้าที่ในการกำกับดูแลและบรรณาธิการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ฉบับที่ 3363 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ลำดับที่ 3



- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการรวมและเหตุการณ์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย การนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ให้ความสำคัญกับการสอบบัญชีที่เหมาะสมต่อพื้นที่ของข้าพเจ้าเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทที่แสดงความเห็นต่อ งบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแผนทางการควบคุม และปฏิบัติตามตรวจสอบของกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลของการตรวจสอบตามที่ได้ว่าแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมทั้งข้อเท็จจริงที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดที่อาจกระทบต่อความน่าเชื่อถือของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างเหมาะสม

Sisa Kij
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
เลขทะเบียน 8179

บริษัท เคพีแอมพี อูมิไทย สหบัญชี จำกัด
กรุงเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ์ 2567

ฉบับที่ 3363 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ลำดับที่ 4

บริษัท โซนิคอุตสาหกรรมรวมถาวร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รวมผลรวมการเงิน

ลักษณะ	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม 2566	2565	31 ธันวาคม 2566	2565
(บาท)					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	71,645,556	196,363,825	47,725,850	161,671,283
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน	21	157,732,310	82,573,997	74,059,000	-
ลูกหนี้การค้า	4, 6	1,161,776,420	857,445,996	1,162,966,478	856,101,801
ลูกหนี้เงิน	4	305,204,366	196,652,736	305,004,470	196,461,330
สินทรัพย์มีตัวตน	7	1,725,204,742	1,497,868,616	1,724,194,371	1,495,905,379
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		3,423,563,394	2,838,905,170	3,313,950,169	2,710,138,795
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	8	126,073,152	163,236,828	194,325,999	194,325,998
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	9	-	-	146,723,103	146,723,103
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน	21	868,161	902,939	237,564	274,675
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	10	736,624,331	645,131,427	674,757,595	596,014,085
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	11	90,951,461	110,441,869	69,971,136	87,310,965
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		13,161,129	11,428,219	12,151,683	10,717,485
สินทรัพย์ถาวรอื่นใดนอกเหนือจากนี้	18	16,913,459	26,060,898	16,336,866	25,458,126
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		532,988	494,714	411,214	491,714
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		985,126,679	957,696,882	1,114,915,160	1,861,316,515
รวมสินทรัพย์		4,408,690,073	3,788,602,052	4,428,865,329	3,771,455,948

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ฉบับที่ 3363 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ลำดับที่ 5

บริษัท โซนิคอุตสาหกรรมรวมถาวร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ลักษณะ	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		สามปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566	2565	สามปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566	2565
(บาท)					
รายได้					
รายได้จากการขาย	26	6,483,807,127	6,897,674,007	6,483,807,127	6,897,674,006
รายได้จากการขายของเหลือใช้		150,367,402	156,326,906	69,025,735	80,293,744
กำไรจากการถือครองค่าลิขสิทธิ์ของเทคโนโลยี		32,052,453	39,984,605	52,052,453	39,984,605
เงินปันผลอื่น	8, 9	3,275	4,500	27,002,875	18,004,250
รายได้อื่น		39,410,594	47,116,852	37,591,523	46,753,592
รวมรายได้		6,725,648,851	7,141,106,870	6,649,479,713	7,082,716,197
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย	7	6,069,074,246	6,224,850,755	6,040,555,063	6,198,304,100
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย		90,828,619	121,130,010	90,802,730	119,963,422
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		296,463,129	271,498,876	276,422,924	253,796,079
ขาดทุนจากการดำเนินงานอื่น		32,800,484	59,301,255	32,809,484	59,301,255
รวมค่าใช้จ่าย		6,489,175,478	6,676,780,896	6,439,790,201	6,631,864,856
กำไรขาดทุนก่อนหักภาษี		236,473,373	464,325,974	229,689,512	450,851,341
ส่วนแบ่งจากผลของบริษัทร่วมและการร่วมค้า	8	(16,588,804)	(10,930,906)	-	-
ต้นทุนจากการเงิน		(39,787,770)	(21,803,214)	(38,404,295)	(20,369,148)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		180,097,799	432,391,854	191,285,217	430,474,193
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	18	(18,283,387)	(18,530,776)	(12,062,779)	(12,269,273)
กำไรสุทธิ		161,814,412	413,861,078	179,222,438	418,204,920

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ฉบับที่ 3363 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ลำดับที่ 6

บริษัท โซนิคอุตสาหกรรมรวมถาวร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รวมผลรวมการเงิน

ลักษณะ	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม 2566	2565	31 ธันวาคม 2566	2565
(บาท)					
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
หนี้สินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	12, 21	1,962,255,050	1,145,141,278	1,962,255,050	1,145,141,278
หนี้การค้าและเจ้าหนี้	4	833,871,478	756,014,636	829,239,445	752,038,500
ส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวซึ่งกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12, 21	18,720,000	-	18,720,000	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวซึ่งกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12	27,499,126	30,960,942	25,785,145	29,487,926
กำไรเงินได้มีผู้ถือหุ้นจ่าย		4,486,654	5,766,869	1,418,214	621,764
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,846,832,308	1,937,883,725	2,837,437,854	1,927,289,468
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินระยะยาว	12, 21	11,280,000	-	11,280,000	-
หนี้สินระยะยาวเจ้า	12	65,815,642	89,187,579	44,247,196	65,905,132
ส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวซึ่งกำหนดชำระโดยตราหนี้	13	139,480,034	140,447,110	134,284,970	135,808,766
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		216,575,676	229,634,689	189,812,166	201,713,918
รวมหนี้สิน		3,063,407,984	2,167,518,414	3,027,250,020	2,129,003,386
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	14	625,000,000	625,000,000	625,000,000	625,000,000
ทุนจดทะเบียน		500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมโดยหุ้น	14	(23,718,621)	(23,718,621)	-	-
กำไรสะสม					
กำไรสะสม	25	62,500,000	62,500,000	62,500,000	62,500,000
กำไรสุทธิ		817,588,137	1,075,785,125	839,433,943	1,080,241,505
ผลประโยชน์อื่นของผู้ถือหุ้น		(11,087,427)	6,517,134	(318,634)	(288,945)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,345,282,089	1,621,883,638	1,401,615,309	1,642,453,560
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,408,690,073	3,788,602,052	4,428,865,329	3,771,455,948

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ฉบับที่ 3363 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ลำดับที่ 7

บริษัท โซนิคอุตสาหกรรมรวมถาวร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ลักษณะ	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		สามปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566	2565	สามปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566	2565
(บาท)					
กำไรขาดทุนก่อนหักภาษี					
ผลกำไรก่อนหักภาษี		(17,574,872)	(6,109,743)	-	-
รวมผลกำไรก่อนหักภาษี		(17,574,872)	(6,109,743)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทเป็นกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ขาดทุนจากเงินลงทุนในรายการที่กำหนดไว้ในบัญชี		(37,111)	(5,546)	(37,111)	(5,546)
ขาดทุนจากการถือครองค่าลิขสิทธิ์ของเทคโนโลยี	13	-	(9,153,824)	-	(9,153,824)
กำไรเงินได้ซึ่งไม่ถูกจัดประเภทเป็นกำไร		7,422	1,831,875	7,422	1,831,875
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทเป็นกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		(29,689)	(7,327,495)	(29,689)	(7,327,495)
ขาดทุนสุทธิอื่นสำหรับผู้ถือหุ้น		(17,604,561)	(13,437,240)	(29,689)	(7,327,495)
กำไรขาดทุนสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้น		144,198,851	399,623,838	179,162,749	418,879,425
กำไรสุทธิ		161,814,412	413,861,078	179,162,749	418,204,920
กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้น		144,198,851	399,623,838	179,162,749	418,879,425
กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้น		0.32	0.83	0.36	0.84

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ฉบับที่ 3363 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ลำดับที่ 8

300323 Pannasirak Rd. Prater
Bangkok 10250 Thailand
Tel. 02-3716720 e-mail: wnaudit@cpa.com.th

บริษัท สำนักสอบบัญชี วรรณวิทย์ จำกัด
WANNAVIT AUDIT OFFICE CO., LTD.
Certified Public Accountants

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท วรรณวิทย์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า ผลการดำเนินงาน ของ บริษัท วรรณวิทย์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และงบการเงินเฉพาะของบริษัท และฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท และเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงานรวม และงบแสดงฐานะการเงินรวม ของกลุ่มบริษัทและเฉพาะของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายการที่ควรตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวม ของ บริษัท วรรณวิทย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม และเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบกระแสเงินสดรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะบริษัท รวมทั้งหมดตามมาตรฐานนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินรวมของ บริษัทย่อยจำนวน 5 แห่ง ที่นำมาจัดทำงบการเงินรวม มียอดสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 373.58 ล้านบาท รายได้รวม 612.01 ล้านบาท และกำไรเบ็ดเสร็จรวม 43.59 ล้านบาท สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเห็นว่าไม่มีความผิดปกติ ความเห็นของผู้สอบบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยทั้ง 5 แห่งนี้แสดงรายการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น

เกณฑ์การประเมินความเชื่อมั่น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทและงบการเงินเฉพาะบริษัท ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจริยธรรมของผู้สอบบัญชีวิชาชีพรวมทั้ง มาตราฐานเบื้องต้นความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยธรรมของผู้สอบบัญชีวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามประมวลจริยธรรมของผู้สอบบัญชีวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพื่อตรวจสอบและประเมินเพื่อให้เป็นกลางในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อผลการดำเนินงาน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท เหล่านี้ โดยถูกต้องตามหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับความสมบูรณ์ภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลเท็จที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะมีเจตนาทุจริตหรือเจตนาผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เป็นผลต่อเนื่องที่เกี่ยวกับกรณีงานต่อเนื่อง (ความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์

การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นกรณีที่มีความน่าเชื่อถือสูงซึ่งมีผลต่อกลุ่มบริษัทหรือกลุ่มงานต่อเนื่องไม่ได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม

การตรวจสอบของข้าพเจ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นในข้อมูลรวมของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยรวม ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะมีเจตนาทุจริตหรือเจตนาผิดพลาด และงบการเงินรวมของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าและผู้สอบ ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า การปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อผิดพลาดที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือเจตนาผิดพลาด และข้อผิดพลาดที่ผิดปกติก่อนได้ข้อสรุปของข้าพเจ้าว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงและรายการ หรือเหตุการณ์รวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้บริหารงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท จากการใช้งบการเงินดังกล่าว

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าไม่ได้สอบถึงผลกระทบสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามของข้าพเจ้าดังนี้

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ไม่ว่าจะมีเจตนาทุจริตหรือเจตนาผิดพลาด ตลอดจนประกอบปฏิบัติตามมาตรฐานวิธีการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดตามที่กล่าวไว้ และไม่มีหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอที่จะประเมินความเสี่ยงที่เป็นกลางในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากเจตนาผิดพลาด เนื่องจากจากการทุจริตสามารถบิดเบือนการรับรู้มูลค่า การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การแก้ไขรายการและแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่วางตามข้อเท็จจริงที่ควรแสดงรายการรวมกัน
- ทำความเข้าใจในกระบวนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความน่าเชื่อถือของผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหาร ใช้ และความเหมาะสมของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปโดยอิงกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและรายการหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปประเมินความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความเหมาะสมของข้อมูลงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในงบการเงินรวมต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยไม่ได้ชี้แจงลักษณะการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะแสดงเป็นข้อสรุปว่า ข้าพเจ้าเชื่อหรือสงสัยเกี่ยวกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนจึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์อันเป็นเหตุอันน่าสงสัยเกี่ยวกับบริษัทหรือเหตุการณ์ดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำบัญชีโครงสร้างและเนื้อหาโดยรวม ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทและรายการและผลกระทบอันมีนัยสำคัญที่อาจไม่มีการนำงบข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหาร ในเบื้องต้นว่าที่สำคัญ ซึ่งรวมถึง ของงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ที่สามารถนำไปประเมินที่มิใช่บัญชีที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มิใช่บัญชีในรายการควบคุมภายใน ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

นายสันติชัย ชวณวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3465
กรุงเทพมหานคร
16 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท วรรณวิทย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	งบการเงินรวมของบริษัท		งบการเงินรวม	
	บาทไทย	USD	USD	USD
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	88,877,949.70	54,361,342.39	344,736,778.73
เงินลงทุนชั่วคราว	3.17	12,260,466.84	5,738,403.69	32,848,427.06
ลูกหนี้การค้าและส่วนผู้ถือหุ้น				22,074,118.64
ลูกหนี้มีเอกสารรอง-ลูกหนี้ตามกฎหมาย				833,633.02
รายได้ที่ค้างรับ		6,304,650.48	6,316,813.75	32,873,990.81
สินค้าคงคลัง				8,438,194.90
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		772,015.79	439,872.43	6,111,630.48
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		107,375,076.81	66,856,434.28	447,934,793.64
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนระยะยาวทางการเงิน		362,700.00	293,700.00	471,600.00
เงินลงทุนระยะยาวอื่น		5,000,000.00		
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	7	89,971,219.98	89,964,219.98	
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	8.17	46,578,796.50	43,111,696.89	141,466,212.83
อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครอง	18	51,011,213.25	51,011,213.25	51,011,213.25
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - อื่นๆ				51,915,008.13
.....				
อสังหาริมทรัพย์และเครื่องมือ	8.17	343,366,708.40	332,873,435.66	374,586,068.70
สิทธิการเช่าอาคาร-อสังหาริมทรัพย์		786,727.48	909,334.26	786,727.48
ค่าสิทธิทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์-อสังหาริมทรัพย์		1,707,746.43	1,814,043.45	9,913,733.58
อสังหาริมทรัพย์อื่น	3.10,11	4,828,393.02	4,766,363.38	18,600,836.23
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	17	1,317,806.73	1,315,259.57	27,484,117.79
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		633,123.62	339,401.33	5,046,398.87
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		545,764,455.41	546,592,868.05	620,360,330.25
รวมสินทรัพย์		653,139,532.22	613,449,302.33	1,077,295,123.89

รายการ	งบการเงินรวมของบริษัท		งบการเงินรวม	
	บาทไทย	USD	USD	USD
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้น		10,447,328.70	11,086,036.32	
เงินกู้ยืมระยะยาว-ลูกหนี้ตามกฎหมาย		19,476,220.43	19,348,594.01	
หนี้สินระยะยาวตามกฎหมายและส่วนผู้ถือหุ้น	3.8,12	419,240.25	631,029.90	1,220,845.99
หนี้สินระยะยาวอื่น				2,560,859.17
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		3,028,316.24	2,881,314.99	3,807,200.44
รายได้ที่ยังค้างจ่าย		11,392.37	220,888.17	37,170,880.37
รายได้ที่ยังค้างจ่าย		1,648,687.63	1,530,325.22	15,028,334.28
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		3,014,427.02	2,795,648.70	21,365,388.72
รวมหนี้สินหมุนเวียน		8,123,063.54	8,039,207.07	108,235,298.94
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินระยะยาวตามกฎหมายและส่วนผู้ถือหุ้น	3.8,12	463,814.10	885,056.48	999,334.10
ภาระผูกพันระยะยาวโดยกฎหมาย	3.8,13	6,928,872.87	6,533,039.32	124,170,437.67
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		7,394,686.97	7,418,095.81	125,169,771.77
รวมหนี้สิน		15,517,750.51	15,457,302.88	233,405,070.71

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติและรับรองโดยผู้สอบบัญชีเมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม 2567

กรรมการ: (นายสันติชัย ชวณวี) (นางอุษณีย์ ธีระกุล)



บริษัท วรรณวิทย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	งบการเงินรวมของบริษัท		งบการเงินรวม	
	บาทไทย	USD	USD	USD
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ส่วนของผู้ถือหุ้น		10,447,328.70	11,086,036.32	
ส่วนของผู้ถือหุ้น		19,476,220.43	19,348,594.01	
ส่วนของผู้ถือหุ้น		419,240.25	631,029.90	1,220,845.99
ส่วนของผู้ถือหุ้น				2,560,859.17
ส่วนของผู้ถือหุ้น		3,028,316.24	2,881,314.99	3,807,200.44
ส่วนของผู้ถือหุ้น		11,392.37	220,888.17	37,170,880.37
ส่วนของผู้ถือหุ้น		1,648,687.63	1,530,325.22	15,028,334.28
ส่วนของผู้ถือหุ้น		3,014,427.02	2,795,648.70	21,365,388.72
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		8,123,063.54	8,039,207.07	108,235,298.94
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ส่วนของผู้ถือหุ้น		463,814.10	885,056.48	999,334.10
ส่วนของผู้ถือหุ้น		6,928,872.87	6,533,039.32	124,170,437.67
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		7,394,686.97	7,418,095.81	125,169,771.77
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		15,517,750.51	15,457,302.88	233,405,070.71

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ: (นายสันติชัย ชวณวี) (นางอุษณีย์ ธีระกุล)



บริษัท วรรณวิทย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	งบการเงินรวมของบริษัท		งบการเงินรวม	
	บาทไทย	USD	USD	USD
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ส่วนของผู้ถือหุ้น		10,447,328.70	11,086,036.32	
ส่วนของผู้ถือหุ้น		19,476,220.43	19,348,594.01	
ส่วนของผู้ถือหุ้น		419,240.25	631,029.90	1,220,845.99
ส่วนของผู้ถือหุ้น				2,560,859.17
ส่วนของผู้ถือหุ้น		3,028,316.24	2,881,314.99	3,807,200.44
ส่วนของผู้ถือหุ้น		11,392.37	220,888.17	37,170,880.37
ส่วนของผู้ถือหุ้น		1,648,687.63	1,530,325.22	15,028,334.28
ส่วนของผู้ถือหุ้น		3,014,427.02	2,795,648.70	21,365,388.72
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		8,123,063.54	8,039,207.07	108,235,298.94
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ส่วนของผู้ถือหุ้น		463,814.10	885,056.48	999,334.10
ส่วนของผู้ถือหุ้น		6,928,872.87	6,533,039.32	124,170,437.67
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		7,394,686.97	7,418,095.81	125,169,771.77
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		15,517,750.51	15,457,302.88	233,405,070.71

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ: (นายสันติชัย ชวณวี) (นางอุษณีย์ ธีระกุล)





Siam Securities Public Company Limited
157 The Spectrum, 10th Floor, 1033 Sukhumvit Road
Klongtoey, Bangkok, Thailand 10110
Tel: 02-262-8000 Fax: 02-262-0000

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567

เรื่อง การจ่ายปันเงินผล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เอ็มเคซีซี ซีเคียว จำกัด (มหาชน)

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท เอ็มเคซีซี ซีเคียว จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 เพื่อจ่ายปันเงินผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายปันเงินผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรกร เบ็ญจนาธรรม)
ประธานคณะกรรมการบริหาร

หน้า 1 / 1

บริษัท เอ็มเคซีซี ซีเคียว จำกัด (มหาชน)
ขอสงวนผลการดำเนินงาน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
	หมายเหตุ	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	20	156,806,235	134,563,652
รายได้วันล่วงหน้า - หมุนเวียน	25	12,882,456	10,867,043
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่เกินกำหนดชำระภายใต้	21	6,209,650	5,175,620
หนี้สินผูกพันจากการเงิน	6, 12	1,241,012	1,346,727
กำไรเงินได้หักจ่าย		5,288,076	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	22	12,870,255	13,724,243
รวมหนี้สินหมุนเวียน		185,487,684	165,707,315
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
รายได้วันล่วงหน้า - ไม่หมุนเวียน	25	12,789,332	7,034,048
หนี้สินตามสัญญาเช่า	21	18,468,459	17,264,557
การผูกพันต่อประโยชน์พนักงาน	23	12,302,796	9,762,856
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		41,560,577	34,061,500
รวมหนี้สิน		227,048,261	199,628,845

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

บริษัท เอ็มเคซีซี ซีเคียว จำกัด (มหาชน)
ขอสงวนผลการดำเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
	หมายเหตุ	บาท	บาท
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9	450,116,614	398,238,547
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีมูลค่าคง			
มูลค่าสุทธิรวมตามค่าไรชชาตุน	6, 12	20,451,239	25,146,618
ลูกหนี้การค้าและลูกค้าอื่น - สุทธิ	10	263,403,321	248,608,326
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าส่วนที่ชำระกำหนดใน	11	16,604,259	17,185,563
สินทรัพย์อื่น	13	41,046,883	13,886,712
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		635,249	3,110,922
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		792,200,000	706,470,688
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากที่ส่งการดำเนินงาน	14	31,700,000	31,700,000
เงินลงทุนในการร่วมค้า	15	5,387,183	7,603,564
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า - สุทธิ	11	31,347,357	13,731,719
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	16	20,540,981	20,732,501
สินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ	17	21,527,736	21,349,483
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	18	1,807,989	789,300
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาซื้อขายคืน	19	4,839,602	3,632,464
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		330,000	5,281,618
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		117,490,808	106,400,748
รวมสินทรัพย์		909,751,473	811,871,436

กรรมการ

กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

บริษัท เอ็มเคซีซี ซีเคียว จำกัด (มหาชน)
ขอสงวนผลการดำเนินงาน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
	หมายเหตุ	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)			
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญจำนวน 105,841,000 หุ้น			
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท		52,970,500	52,970,500
ทุนออกจำหน่ายและชำระคืนผู้ขายหุ้น			
หุ้นสามัญจำนวน 102,741,000 หุ้น			
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท		51,370,500	51,370,500
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		466,685,588	466,685,588
กำไรสะสม			
กำไรสุทธิ		5,297,050	5,297,050
กำไรสุทธิสะสม		154,064,666	79,803,240
สำรองอื่น - การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	32	15,075,116	14,686,213
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		672,693,210	612,042,981
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		909,751,473	811,871,436

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

บริษัท วัดนาคาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (บมจ 456)
 707-8 ถนนสุโขทัย แขวงสามยุค อ.คลองเตย จ.กรุงเทพฯ
 Telephone (042) 241831-3, 246181-3
 707-8 Sukhohatjaya Rd. Muang District., Udorn Thani, Thailand.
WATTANA KARNAEAT PUBLIC COMPANY LIMITED

ประกาศ
เรื่อง การจ่ายเงินปันผล

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท (สองบาทสามสิบสตางค์) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(Signature)
 แพทย์หญิงสุวรรณี ตั้งปณิศา
 กรรมการ

ฉบับที่ 3363 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ลำดับที่ 15

บริษัท สิริวงศภัณฑ์ จำกัด
 459 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองทราย อำเภอสามโคก จังหวัดราชบุรี 70130

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

เรื่อง จ่ายเงินปันผล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สิริวงศภัณฑ์ จำกัด

ด้วยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ณ สำนักงานเลขที่ 459 หมู่ 4 ตำบลคลองทราย อำเภอสามโคก จังหวัดราชบุรี ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท ปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ในจำนวนหุ้นทั้งหมด 200,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 1,000,000.00 บาท

โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(Signature)
 นางสาวสุธิดา เชนอาร
 กรรมการ

ฉบับที่ 3363 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ลำดับที่ 16

บริษัท ซีเคซี จำกัด
 60/7-8 หมู่ 11 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

เรื่อง จ่ายเงินปันผล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีเคซี จำกัด

ด้วยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ณ สำนักงานเลขที่ 60/7-8 หมู่ 11 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 20.00 บาท ปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ในจำนวนหุ้นทั้งหมด 50,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 1,000,000.00 บาท

โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(Signature)
 นายณรงค์ บุญอยู่ชานนท์
 กรรมการ

ฉบับที่ 3363 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ลำดับที่ 17

CHAIXI
 CORPORATION

บริษัท ชาอี่ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 เลขที่ 7/7 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 โทรศัพท์ 0-2904-8223-5 แฟกซ์ 0-2904-8234

วันที่ 07 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชาอี่ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท ชาอี่ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 7/7 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2567

วาระที่ 2 พิจารณาการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของ บริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ
(Signature)
 (นางสาวศิริวิมล ก้าลา)
 กรรมการ

ฉบับที่ 3363 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ลำดับที่ 18



บริษัท ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด
NITRO CHEMICAL INDUSTRY LTD.

7 May, 2024


Subject: Notice of the Shareholder's Extra Ordinary General Meeting No.1/2024
To : Shareholder of NITRO CHEMICAL INDUSTRY LTD
Attachment: Proxy Form

Notice is hereby given that the Company's Board of Directors resolved to call the Shareholders' Extra ordinary General Meeting No. 1/2024 on Wednesday 15th May 2024 at 10:00 - 10.30 hrs. at the Office of NITRO CHEMICAL INDUSTRY LTD at 24 Rama 1 Road, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok for the following purposes :

- Agenda 1 To consider for certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 43/2024
- Agenda 2 To consider and approve the change in the authorization of the Company's directors
- Agenda 1 To consider other matter (If any)

You are, therefore, invited to attend the meeting on the date, time and venue specified above. If you are unable to attend the meeting, please appoint the proxy to attend the meeting and vote on your behalf by filling in the proxy form as attached and return to the Company in advance or prior to the meeting.

Yours faithfully


Mr.Pichate Viprakasit
Director
For and on behalf of
NITRO CHEMICAL INDUSTRY LTD



24 Rama 1 Rd., Rongmuang, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Tel. : (662) 216-2936, 215-9079, 215-9534, 613-7311-4 Fax : (662) 215-9282
สำนักงาน : 24 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร : (662) 216-2936, 215-9079, 215-9534, 613-7311-4 โทรสาร : (662) 215-9282
โทรสาร : 64/2 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร : (034) 885-951-9, 842-311-6 โทรสาร : (034) 7-038-409



บริษัท โนเบล เอ็นซี จำกัด
Nobel NC Co., Ltd.

7 May, 2024


Subject: Notice of the Shareholder's Extra Ordinary General Meeting No.1/2024
To : Shareholder of Nobel NC Co.,Ltd.
Attachment: Proxy Form

Notice is hereby given that the Company's Board of Directors resolved to call the Shareholders' Extra ordinary General Meeting No. 1/2024 on Wednesday 15th May 2021 at 10:30 - 11.00 hrs. at the Office of Nobel NC Co.,Ltd. at 24 Rama 1 Road, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok for the following purposes :

- Agenda 1 To consider for certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 43-1/2024
- Agenda 2 To consider and approve the change in the authorization of the Company's directors
- Agenda 1 To consider other matter (If any)

You are, therefore, invited to attend the meeting on the date, time and venue specified above. If you are unable to attend the meeting, please appoint the proxy to attend the meeting and vote on your behalf by filling in the proxy form as attached and return to the Company in advance or prior to the meeting.

Yours faithfully


Mr.Pichate Viprakasit
Director
For and on behalf of
Nobel NC Co.,Ltd.



24 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 Thailand Tel. : (66) 2613 8923-6, (66) 2613 9963-67 fax : (66) 2216 3992
24 Rama 1 Road, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand Tel. : (66) 2613 8923-6, (66) 2613 9963-67 fax : (66) 2216 3992



Fibre Pack Co., Ltd.
บริษัท ไฟเบอร์แพค จำกัด

7 May, 2024


Subject: Notice of the Shareholder's Extra Ordinary General Meeting No.1/2024
To : Shareholder of Fibre Pack Co.,Ltd.
Attachment: Proxy Form

Notice is hereby given that the Company's Board of Directors resolved to call the Shareholders' Extra ordinary General Meeting No. 1/2024 on Wednesday 15th May 2024 at 09:30 - 10.00 hrs. at the Office of Fibre Pack Co.,Ltd. at 24 Rama 1 Road, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok for the following purposes :

- Agenda 1 To consider for certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 43-1/2024
- Agenda 2 To consider and approve the change in the authorization of the Company's directors
- Agenda 1 To consider other matter (If any)

You are, therefore, invited to attend the meeting on the date, time and venue specified above. If you are unable to attend the meeting, please appoint the proxy to attend the meeting and vote on your behalf by filling in the proxy form as attached and return to the Company in advance or prior to the meeting.

Yours faithfully


Mr.Pichate Viprakasit
Director
For and on behalf of
Fibre Pack Co.,Ltd.



ASIA KENDY CO., LTD.
171/71 Osozi Road, Osozi, Suankhabut,
Bangkok 10250, Thailand
Tel. 0-2331-7301 (-11) Fax: 0-2331-7300, 332-2001
http://www.asiakendy.com e-mail: asiakend@ksc.th.com

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล
เดือน พฤษภาคม

ด้วยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 300.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวนทั้งสิ้น 18,000,000.- บาท

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และจะทำการจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชียเคนด์ จำกัด
ASIA KENDY CO., LTD.
(นางกัมภัสร์ เชื้อไฉ่)
กรรมการผู้จัดการ

24 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 Thailand Tel. : (66) 2613 8923-6, (66) 2613 9963-67 fax : (66) 2216 3992
24 Rama 1 Road, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand Tel. : (66) 2613 8923-6, (66) 2613 9963-67 fax : (66) 2216 3992

ฉบับที่ 3363 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ลำดับที่ 22

บริษัท เอ็นซีโฮ โฮลดิ้ง (2015) จำกัด
NCI HOLDING (2015) CO., LTD.

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2567

บริษัท เอ็นซีโฮ โฮลดิ้ง (2015) จำกัด

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็นซีโฮ โฮลดิ้ง (2015) จำกัด

ด้วยบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-9.30 น. ณ อาคาร วี.เอส.เคม.เฮ้าส์ เลขที่ 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท
- วาระที่ 2 แจ้งเรื่องสิทธิการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นสามัญ
- วาระที่ 3 พิจารณารายอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิษณุ วัชรภักดิ์)
กรรมการผู้จัดการ

24 อาคาร วี.เอส.เคม. ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2613-7911-4 แฟกซ์.0-2613-7915
24 V.S.Chem House Bldg., 2nd Floor Rama 1 Road, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok, 10330

ฉบับที่ 3363 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ลำดับที่ 23

ASIRANS Asiarans Co., Ltd.

1717/1 Onnut Road, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand
Tel. (66 02) 331-7301 (-9) Fax. (66 02) 331-7300, 332-2001
e-mail: Export@asiarans.com

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ที่ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราเงินละ 80.- รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 3,200,000.- บาท

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2567 และจะทำการจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางวิมลณี เชนได้)
กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3363 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ลำดับที่ 24

บริษัท วรรณสินทร์ เทรดดิ้ง จำกัด

45 หมู่ 5 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000

โทร : 044-558801 แฟกซ์ : 044-558528

วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท วรรณสินทร์ เทรดดิ้ง จำกัด

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท วรรณสินทร์ เทรดดิ้ง จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 45 หมู่ 5 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม - ลดจำนวนบริษัท

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณารายอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้นจึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมหรือยกเลิก

จึงขอขอบคุณเป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิมล จงใจดี ตั้งทวีสิทธิ์)

กรรมการผู้จัดการ



United Standard Terminal Public Company Limited
บริษัท ยูไนเต็ด แอสตันเทอร์มินัล เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) โทร. 300

บริษัท ยูไนเต็ด แอสตันเทอร์มินัล เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

ประกาศ

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ยูไนเต็ด แอสตันเทอร์มินัล เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 14 บริษัท นี้ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้นในอัตราเงินละ 1.00 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 38,771,812 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,771,812.00 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

กฤษณ์ ภัคคะวิทย์

(นายกฤษณ์ ภัคคะวิทย์)

กรรมการผู้จัดการ

United Standard Terminal Pcl. / Mitrphol Warehouse Co., Ltd. / Aswatthai Warehouse Co., Ltd.
18/2 Moo 2 Sae Wa-Kae, Sukkavud Road, Pakkongsubplot, Suan Patana 10290, Tel. +6602 2361 7888 Fax. +6602 2361 7888

ฉบับที่ 3363 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ลำดับที่ 25

ฉบับที่ 3363 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ลำดับที่ 26



Asia Kendy Engineering Co., Ltd.
1717/1 Onnut Rd., Onnut, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand
Tel: 06 02 331-7301(-11) Fax: 06 02 331-7300, 332-2001
e-mail: asiakendy@skc.th.com

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล
เงิน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 10.- บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และจะทำการจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวันเพ็ญ สีนโด้)
กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3363 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ลำดับที่ 27



Asia Nagara Co., Ltd.
1717/1 Onnut Rd., Onnut, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand
Tel: 066 2331-7301 (-11) Fax: 066 2331-7300, 066 2332-2001
http://www.asianagara.com e-mail: sales@asia-nagara.com

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล
เงิน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 50.- รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 1,000,000.- บาท

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และจะทำการจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวันเพ็ญ สีนโด้)
กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3363 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ลำดับที่ 28



Asia Technoace
Company Limited
1717/1 Onnut Rd., Suanluang, Bangkok 10250 Thailand
Tel: 06 02 331-7301(-11) Fax: 06 02 331-7300, 332-2001
e-mail: asiakendy@skc.th.com

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล
เงิน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 400.- รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และจะทำการจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวันเพ็ญ สีนโด้)
ประธานที่ประชุม

ฉบับที่ 3363 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ลำดับที่ 30



CEMEDINE (THAILAND) CO., LTD
1717/1 Onnut Road, Onnut, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand
Tel. 0-2331-7301(-11) Fax: 0-2331-7300, 332-2001
email: export@asiakendy.com




วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล
เงิน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 800.- รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 6,000,000.- บาท

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และจะทำการจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสีตฤโธ ภาชนะ)
กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3363 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ลำดับที่ 31



Mega ICBC

Mega International Commercial Bank Public Company Limited
Head Office, Bangkok

36/12 P.S. Tower, Asoke, Sukhumvit 21, Klongtoeytua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand.

Tel. 02 2592000-9 Fax. 02 2591330, 02 2613660, 02 2613659, 02 6640309

SWIFT : ICBCTHBK Web Site : <http://www.global-ebanking.com>

วันที่ 29 เมษายน 2567

ที่ 052/2024

เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

เรียน ผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ของธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 มีมติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 เนื่องจากธนาคารเห็นควรต้องสำรองส่วนของผู้ถือหุ้นของไวซ์ชายธุรกรรมด้านสินเชื่อ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นาย ก้าว จุ้น โย้

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ASIA CEMEDINE CO., LTD.
171/71 Omsri Rd., Suanbuang,
Bangkok 10250, Thailand
Tel: 66 02 331-7301(1-1) Fax: 66 02 331-7300, 332-2001
www.asiacemidene.com



วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล
มีชน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 200.- รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่สิ้นสุดระยะเวลาพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และจะทำการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
asia cemedine
Co., Ltd. *B. Suanbuang*
(นายสุวิมล สุภาพ)
กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3363 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ลาดับที่ 32



P.S.A. INTER-COOLING COMPANY LIMITED
64 Nonthaburi Rd., T.Suanayai, A.Muang Nonthaburi, Nonthaburi, 11000
Tel: (662) 969 1005, 969 1008, 969 3454, 969 0321, 526 0213 Fax: (662) 969 1796
Website: http://www.psaicol.com E-mail: psaicol@gmail.com

ประกาศจ่ายเงินปันผล

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ขอทรมินท์ ที.เอส.เอส.อินเตอร์-คูลดิ้ง จำกัด

ด้วยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักงาน บริษัท ที.เอส.เอส. อินเตอร์-คูลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 64 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 680 บาท (หกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ในจำนวนหุ้นทั้งหมด 75,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 51,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ กำหนดจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมด ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ประกาศมา ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2567

ลงชื่อ *สุวิมล สุภาพ*
(นายพีระ สุวิมลสุวิมล)
กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3363 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ลาดับที่ 33

“นกินกร” ผนวกห้ามนำเข้าข้าวโพดเพื่อนบ้าน ต้องรอบคอบ ป้องกันผิดกฎหมาย ถูกตอบโต้

“นกินกร” อันกระทรวงพาณิชย์มีอำนาจพิจารณาใช้มาตรการห้ามนำเข้าข้าวโพดที่มีการมาจากประเทศเพื่อนบ้าน แต่การใช้มาตรการดังกล่าวมีผลกระทบต่อประเทศไทย และต้องไม่ผิดกฎหมายการค้าโลกที่จะนำไปสู่การตอบโต้ทางการค้า และต้องพิจารณาผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจในประเทศ ปัญหาที่เห็นจะตามมาในการส่งออกผลไม่ผ่านประเทศเพื่อนบ้าน และทั้งไทยและเพื่อนบ้าน ใช้มีมติแล้ว ใช้ประโยชน์จากข้อห้ามการค้าอาหารสัตว์ และพลังงานทดแทน ช่วยแก้ปัญหา PM 2.5 และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

นายกินกร ศรีสว่าง พว. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดแถลงถึงกรณีมีข้อเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์ แก้ปัญหา PM 2.5 ด้วยการห้ามนำเข้าข้าวโพดที่มีการมาจากประเทศเพื่อนบ้านว่า เรื่องนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ ไปพิจารณาว่าจะมีมาตรการออกมากำหนดการได้หรือไม่ ซึ่งจากการพิจารณาพบว่ามีความจำเป็นในการส่งออกไปบอก และการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ที่ให้อำนาจ รมว.พาณิชย์ โดยอนุมัติของ ครม. กำหนดให้สินค้าใดต้องห้ามนำเข้าได้ แต่การพิจารณาห้ามนำเข้า ต้องคำนึงถึงกฎการค้าระหว่างประเทศ และผลกระทบอย่างร้ายแรงด้าน ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจะนำมาตราความไว้ ต้องใช้แบบเท่าเทียมกันทั้งในและต่างประเทศ และสินค้าจากเพื่อนบ้าน หรือผู้ขายเพื่อนบ้านโดยมีผลิตภัณฑ์ หรือคุณภาพมาตรฐาน พืช สัตว์ ที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคทางการค้า ก็คือพืชพันธุ์ที่ให้ความหมายที่ใกล้เคียงจากภายนอกประเทศเท่านั้น แต่จากการสำรวจจุดตรวจพิน พบว่าในช่วง 3 - 4 เดือนที่ผ่านมา จุดตรวจพินมีทั้งในเพื่อนบ้านและในไทย และยังพิสูจน์ไม่ได้ว่า

จุดเผาไหม้ในประเทศ ไม่ได้ก่อให้เกิด PM 2.5 ดังนั้น หากห้ามนำเข้าข้าวโพดจากเพื่อนบ้านที่มีการเผา อาจถูกมองว่าเป็นการกีดกันทางการค้า และอาจถูกฟ้องร้องต่อองค์การการค้าโลก (WTO) ได้ ซึ่งหากผลสัมฤทธิ์ออกมาว่าเราแพ้ จะต้องมีการขอชดเชยทางการค้า เช่น กรณีที่สหภาพยุโรปห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ฮอร์โมนเร่งการเติบโต ซึ่งถูกสหรัฐฯ ฟ้องและแพ้คดี หรือกรณีที่ไทยถูกฟ้องกรณีห้ามนำเข้าทุเรียน โดยระบุว่าสารเคมีในทุเรียนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ไทยได้ยกเลิกมาตรการก่อนนี้ ซึ่งมีการตัดสินในแง่ของไทยไม่ต้องการชดเชยใด ๆ

นอกจากนี้ หากมีการห้ามนำเข้าข้าวโพด อาจจะมีผลกระทบต่อเกษตรกรไทยที่ส่งออกผลไม่ที่ขณะนี้กำลังออกสู่ตลาดและส่งออกไปจีน เนื่องจากต้องอาศัยเพื่อนบ้านในกระบวนการขนส่ง ซึ่งใน พ.ศ. 2566 ไทยส่งออกไปประเทศจีนรวม 69,332 ตู้ เป็นการค้าสินค้า พืช ผักและพลังงาน 47,745 ตู้ คิดเป็น 68.86% ของการขนส่งทั้งหมด มีมูลค่า 6,225 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอาจจะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ เพราะไทยมีความต้องการใช้ข้าวโพดปีละ 8.37 ล้านตัน มีผลิตได้ 4.98 ล้านตัน ต้องนำเข้าอีก 3.39 ล้านตัน ซึ่งหากห้ามนำเข้าได้ ก็ต้องใช้วัตถุดิบอื่น ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น และอาจกระทบไปถึงค่าครองชีพของประชาชน แต่กระทรวงพาณิชย์ก็ไม่ได้มีเจตนาไปเหยียดให้หรือกับประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วว่าการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน โดยที่ชวนให้ลดการเผา และให้ทางใช้ประโยชน์จากข้อห้ามการค้าผ่านวัดการใหม่ ๆ เพื่อลดปัญหาอากาศ หรือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ชั่วคราวโดยทางไทยพร้อมสนับสนุน และยังมีแผนผลักดันมาตรการในประเทศไทยให้ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องหมอกและปัญหา PM 2.5

“ชายสี่” วางแผนเข้าตลาดหุ้น ชื่อกิจการเพิ่มพอร์ต-บุกต่างประเทศ

นายอนุชิต สราทธาษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชายสี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดแถลงว่า หลังจากประกาศทราบผลสัมฤทธิ์ของครั้งใหญ่ในปี 2566 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การประยุกต์เทคโนโลยี การบริหารต้นทุน รวมถึงปรับโครงสร้างการบริหารงาน ส่งผลให้ปี 2566 มีรายได้รวม 1,117 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 126.6 ล้านบาท เติบโตกว่า 121% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 57.3 ล้านบาท

สำหรับปี 2567 มีมีแผนจะเริ่มนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตั้งเป้ารายได้ 1,500 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณ 20 - 25% โดยขยายธุรกิจผ่านภาคบริการเมื่อเทียบกับภาคการผลิตที่มีความชำนาญเฉพาะทางเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ในการพัฒนาธุรกิจร่วมกัน รวมถึงการเข้าซื้อกิจการต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ ล่าสุดได้เข้าซื้อกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดัง “เล็กร่องไห” และแบรนด์เบเกอรี่ “นภักซ์” ที่เป็นต้นนิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยรูปแบบที่แข็งแกร่งดึงดูดผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อให้เจ้าของแบรนด์ยังคงได้ใช้ความเชี่ยวชาญของตนในการบริหารและพัฒนาแบรนด์ต่อไป

“การที่เราเข้าซื้อกิจการในกลุ่มร้านอาหารอื่น ๆ เนื่องจากตลาดเครื่องดื่มมีมูลค่าประมาณ 300,000 ล้านบาท มีการแข่งขันสูงมาก ปัจจุบันไม่ได้มีคู่แข่งที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีร้านก๋วยเตี๋ยว และร้านอื่น ๆ อีกมากมาย จึงทำให้เราคิดเรื่องการซื้อกิจการแบรนด์อื่น ๆ เพื่อขยายตลาดต่อเนื่อง โดยจะเข้าไปซื้อหุ้นในสัดส่วน 50% ขึ้นไป” นายอนุชิตกล่าว

สำหรับแบรนด์ที่บริษัทซื้อกิจการมา มีแผนจะนำมาแตกโมเดลเป็นสตรีทฟู้ด ร้านรถเข็น ควบคู่กับการขยายสาขาในหน้าร้านอื่น ๆ ด้วย โดยแผนระยะสั้นตั้งเป้าที่จะเข้าซื้อกิจการ

ร้านอาหารที่เป็นต้นนิยมเพิ่มอีก 5 - 10 แบรนด์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด รวมถึงในอนาคตก็อาจจะมีนำแบรนด์ที่ร้านอาหารจากต่างประเทศเข้ามาทำตลาดในไทยเช่นเดียวกัน

ตลอดจนยังมีแผนสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ Cabalen Group กลุ่มธุรกิจอาหารยักษ์ใหญ่ของฟิลิปปินส์ เพื่อสร้างโรงงานผลิตเส้น โดยเฟสแรกเตรียมจะนำแบรนด์ “ชายสี่มะพร้าวเกี้ยว” เข้าไปขายในร้านอาหารในเครือของ Cabalen Group จำนวน 60 สาขา และปลายปีถึงต้นปี 2568 จะขยายพื้นที่ขายสินค้าไปยังพื้นที่ฟิลิปปินส์ด้วย และมีแผนที่จะนำแบรนด์อื่น ๆ ในเครือไปเปิดเซิร์ฟที่ต่างประเทศ

ส่วนแผนขยายพื้นที่ในไทยนี้ ตั้งเป้าหมายเพิ่มยอดขายปีละหมื่นกว่า ให้ครบ 6,000 สาขา จากเดิม 4,500 สาขาทั่วประเทศ และแบรนด์อื่น ๆ ในเครืออีกกว่า 100 สาขา รวมถึงมีแผนจะควบแบรนด์ชายสี่มะพร้าวเกี้ยว จากเดิมที่ขายมาตั้งแต่ 40 - 50 บาท ให้เป็นแบรนด์พรีเมียม ภายใต้แบรนด์ “ชายสี่พรีเมียม” ที่จะเน้นเจาะตลาดระดับพรีเมียมในราคาเริ่มต้น 70 บาท

至于ปัจจุบัน ชายสี่ คอร์ปอเรชั่น มีแบรนด์สตรีทฟู้ดในเครือรวม 7 แบรนด์ ได้แก่ ชายสี่มะพร้าวเกี้ยว ชายสี่พรีเมียม ชายสี่หมูย่าง ชาวนิน่า ฟันเบรชเม็กซิกัน อาดีนิมหิฮาลา ไทพ่นคุณพัน ผู้ที่ชื่นชอบก๋วยเตี๋ยว หมูกระทงแบรนด์กว่า 4,500 สาขาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และยังถืออาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมทาน ภายใต้แบรนด์ชายสี่โกลด์ พร้อมด้วยเครื่องปรุงเพื่อจำหน่ายอีกกว่า 200 รายการ

In-House Training บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้วยบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงสามารถพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พนักงานและลูกจ้างของบริษัทคุณลูกค้าได้

- อบรมภาษาอังกฤษ - English for Work/Finance - สนทนาในที่ทำงานและสถานการณ์ - พัฒนาทักษะการฟัง
 - Sales Skill - Team Work - การเพิ่มยอดขาย - Sales Strategy - HR for Sales/HR - การขายและการสรรหา
 - พนักงานต้อนรับและช่างเทคนิค - Staff & House Keeping
- โทรศัพท์ 622 035-0700 โทร 217, 218, 219, 220 6-4646 | email@psaicol.com | Website : www.psaicol.com



In-House Training บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้วยบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงสามารถพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พนักงานและลูกจ้างของบริษัทคุณลูกค้าได้

- อบรมภาษาอังกฤษ - English for Work/Finance - สนทนาในที่ทำงานและสถานการณ์ - พัฒนาทักษะการฟัง
 - Sales Skill - Team Work - การเพิ่มยอดขาย - Sales Strategy - HR for Sales/HR - การขายและการสรรหา
 - พนักงานต้อนรับและช่างเทคนิค - Staff & House Keeping
- โทรศัพท์ 622 035-0700 โทร 217, 218, 219, 220 6-4646 | email@psaicol.com | Website : www.psaicol.com



กรุงเทพฯ

AI หนุนอุตสาหกรรมแพทย์ไทยสู่ Medical Hub

ดร.พรพจน์ นันทรามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่านโยบาย Medical Hub ได้รับหยิบยกให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง ซึ่งเป็น 1 ใน 13 หมุดหมายสำคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

การยกระดับอุตสาหกรรมแพทย์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็น Medical Hub และศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงแถวหน้าของเอเชีย จะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศมูลค่ามหาศาล ท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันจากหลายประเทศทั่วโลก และกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยี ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้ทันโลก นั่นคือการนำเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) มาใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เพราะ AI จะเข้ามาช่วยทำให้เกิดการแพทย์มูลค่าสูงทั้งในอุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และที่สำคัญคือการบริการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นจุดเด่นของไทย นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขในระยะยาว และจะทำให้ชิงส่วนแบ่งตลาด AI ในอุตสาหกรรมแพทย์ทั่วโลก ที่คาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่าปีละ 30 - 40% คิดเป็นมูลค่าได้ในระดับ 1.78 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วง 5 - 6 ปีในอนาคต

นายกณิศ อ่ำสกุล นักวิเคราะห์ กล่าวว่าสถานการณ์ของกระแส AI มาแรงมาก กลายเป็นก้าวสำคัญสู่อนาคตที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ ดังจะเห็นได้จากการที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในไทยและต่างประเทศได้พูดถึงและเริ่มนำ AI มาใช้ในองค์กรมากขึ้น รวมถึงในอุตสาหกรรมแพทย์

เหตุผลสำคัญที่ทำให้ต้องนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในอุตสาหกรรมแพทย์ ได้แก่ การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์, ความต้องการด้านสาธารณสุขสูงขึ้นตามการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ, ข้อมูลด้านสุขภาพมีมากขึ้น, ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลสูงขึ้น, การเติบโตและความก้าวหน้าของการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ

“เรามองว่าเทคโนโลยี AI จะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่เข้ามาช่วยส่งเสริมให้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการแพทย์ ไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล แต่จะเข้ามาช่วยต่อยอดและผลักดันให้อุตสาหกรรมแพทย์เติบโตอย่างก้าวกระโดดในทุกมิติ ในระยะ 5 - 10 ปีข้างหน้า”

ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของการนำ AI มาใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยรวม เนื่องจากในปัจจุบันการนำ AI มาใช้ในองค์กรของไทยยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก คาดว่ามูลค่าตลาด AI ในอุตสาหกรรมแพทย์ของไทยจะขึ้นไปแตะระดับ 353 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และจะช่วยสร้างมูลค่าลงทุนสะสมในรอบ 10 ปีจากนี้ถึง 1,617 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 5.6 หมื่นล้านบาท

แต่การยกระดับอุตสาหกรรมแพทย์ด้วยเทคโนโลยี AI ของไทยจะประสบความสำเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐที่เอื้อให้เกิดการลงทุน การสอดประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาด้าน AI และด้านการแพทย์ ควบคู่กับการลงทุนจากภาคเอกชนที่มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ ทรัพยากร และเงินลงทุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการลงทุนอย่างบูรณาการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษาจีน - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน - Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



— ผู้ทำบัญชี —
ต้องอบรม... 1 ปี
ให้ครบ 12 ชั่วโมง
เก็บชั่วโมง CPD
“ธรรมนิติ” ผู้นำด้านการอบรม CPD ราคาพิเศษ
เริ่มต้นที่... **900.-**



▶ www.dst.co.th



▶ 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4



▶ 02-555-0710



▶ Dharmniti Seminar & Training



▶ @dharmauditseminar, @dharmauditih



Download
ตารางสัมมนา

รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ลงประกาศง่าย ผ่านเว็บไซต์ เพียง **4** ขั้นตอน (ลงเองได้ 24 ชม.)



ประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น



- ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 7 วัน** สำหรับมติทั่วไป
- ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 14 วัน** สำหรับมติพิเศษ



เรื่องที่ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์

เชิญประชุมผู้ถือหุ้น รับรองงบการเงิน	การจ่ายเงินปันผล, ย้ายสำนักงานใหม่	เปลี่ยนชื่อบริษัท, แก้ไขเพิ่มดวงตราสำคัญ	เลิกบริษัท, เลิกห้าง, ชำระบัญชี
เปลี่ยนแปลงกรรมการ เข้า - ออก	แก้ไขข้อบังคับ, แก้ไขวัตถุประสงค์	เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท, ควบบริษัท	แปรสภาพ หจก. เป็นบริษัทจำกัด



รับลงประกาศโฆษณา

- ประกาศคำสั่งศาล
- อาญัติทรัพย์สิน
- ลงประกาศฟ้องร้อง
- บังคับจำนอง, ใต้ถุน, สัมละลาย
- ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน
- ลงประกาศพินสภาพพนักงาน
- ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- ฯลฯ

อัตราค่าลงประกาศ

รับหนังสือพิมพ์ + e-Newspaper			e-Newspaper	
รายการ	ราคาบุคคลทั่วไป	ราคาสมาชิก	ราคาบุคคลทั่วไป	ราคาสมาชิก
1 กรอบ	300 บาท	250 บาท	200 บาท	180 บาท
10 กรอบ	2,700 บาท	2,380 บาท	2,000 บาท	1,750 บาท

หมายเหตุ

1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 2. กรณีชื่อเพิกถอนทางบริษัทฯ จะออกใบกำกับภาษี 1 แพคเกจ/1 บริษัท 3. สงวนสิทธิ์ใช้แพคเกจลงประกาศได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น